

Tiến Sĩ Tony B. Watlington Sr.
Tổng Giám Đốc Sở Giáo Dục

Ngày 24 Tháng 5 Năm 2023

Kính gửi các gia đình của Sở Giáo Dục Philadelphia,

Năm học 2022-2023 sắp kết thúc, và cũng giống như các bạn, chúng tôi đang hướng đến mùa hè. Mặc dù Văn Phòng Sức Khỏe Học Sinh sẽ không thường xuyên liên lạc trực tiếp với học sinh như chúng tôi đã từng làm trong năm học nhưng chúng tôi khuyến khích bạn tận dụng nhiều nguồn lực, sự kiện và sáng kiến được thiết kế để hỗ trợ sức khỏe thể chất và tinh thần trong suốt mùa hè.

Chích Ngừa & Khám Sức Khỏe Trực Tiếp

Sở Giáo Dục đã hợp tác với một số tổ chức để đảm bảo cho tất cả học sinh từ lớp K-12 được dễ dàng sử dụng những dịch vụ chăm sóc sức khỏe và tiêm ngừa mà các em cần để trở lại trường vào mùa thu. Thông qua sự hợp tác của chúng tôi với cơ quan CityLife Health và Delaware Valley Community Health, dịch vụ chích ngừa và khám sức khỏe sẽ được cung cấp cho học sinh Sở Giáo Dục Philadelphia (SDP) tại các địa điểm được chọn trong suốt tháng 7 và tháng 8. Vào tháng 8, việc chích ngừa và khám sức khỏe sẽ được cung cấp cho học sinh của Sở Giáo Dục tại sự kiện 2023 Back-to-School Bus Tour Mega-Events (Chuyến Xe Buýt Tụ Trường Năm 2023). Ngoài ra, tất cả học sinh, từ mẫu giáo đến lớp 12, có thể tiêm vắc xin hoặc khám sức khỏe tại bất kỳ [Phòng Khám CityLife Health](#) hoặc [Trung Tâm Y Tế Thành Phố](#) nào ở Philadelphia cũng như từ bác sĩ chăm sóc sức khỏe của chúng. Các dịch vụ này sẽ được cung cấp cho tất cả học sinh từ lớp K-12 bất kể tình trạng bảo hiểm như thế nào. Học sinh dưới 18 tuổi phải có giấy tờ hoặc điện thoại đồng ý của phụ huynh. Ưu tiên cho các cuộc hẹn. Hãy tìm địa điểm hoặc lên lịch hẹn tại: www.philasd.org/vax.

Cộng Đồng Kooth Chăm Sóc Sức Khỏe Tinh Thần Trực Tuyến

Hàng trăm học sinh trung học của Sở Giáo Dục Philadelphia đã sử dụng Kooth, cộng đồng phúc lợi và sức khỏe tâm thần trực tuyến an toàn và bảo mật đã ra mắt trong năm nay. Họ đã được tư vấn chuyên nghiệp, hỗ trợ học sinh và các công cụ tự trợ giúp như tài nguyên thiết lập mục tiêu, lời khuyên và ý kiến cũng như kinh nghiệm cá nhân được viết từ các học sinh và chuyên gia. Kooth sẽ đến thăm các sự kiện 2023 Back-to-School Bus Tour Mega-Events để giúp quảng bá thông tin về Kooth, thu hút học sinh đăng ký và chia sẻ cách thức học sinh có thể tham gia vào chiến dịch #SummerWellness của họ và để giành cơ hội được cơ quan Philadelphia Eagle và Đại Sứ Kooth Lane Johnson đến thăm trường của họ vào mùa thu này. Chúng tôi hy vọng rằng bạn sẽ ghé qua các bàn của Kooth tại Mega-Events vào mùa hè này để tìm hiểu thêm về nguồn tài nguyên quan trọng đang giúp học sinh cảm thấy được kết nối, chấp nhận và cảm thông.

Bảo Hiểm Y Tế & Medicaid

Bất kỳ ai nhận bảo hiểm y tế thông qua tiểu bang thì hàng năm đều phải gia hạn bảo hiểm Medicaid, Hỗ Trợ Y Tế hoặc CHIP. Mùa xuân này, Sở Giáo Dục đã tổ chức một diễn đàn cung cấp thông tin và hướng dẫn để bạn có thể nhận và gia hạn bảo hiểm y tế. Bạn có thể xem diễn đàn [tại đây](#). Để được hỗ trợ thêm khi đăng ký hoặc gia hạn bảo hiểm y tế, hãy gọi điện hoặc nhắn tin cho Mạng Tiếp Cận Y Tế Pennsylvania (Pennsylvania Health Access Network) số (877) 570-3642 hoặc điền [Đơn Nhờ Giúp Đỡ](#) này.

Chúng ta còn vài ngày nữa là công bố Kế Hoạch Chiến Lược mới của Sở Giáo Dục Philadelphia. Mặc dù bây giờ tôi sẽ không cho đi tất cả, nhưng tôi có thể nói rằng việc hỗ trợ sức khỏe thể chất và tinh cảm xã hội của học sinh là một trong những ưu tiên hàng đầu trong kế hoạch. Các sáng kiến về sức khỏe thể chất và tinh thần trong mùa hè này là những hành động có chủ ý phù hợp với ưu tiên đó.

Chúc bạn một mùa hè tuyệt vời,



Tiến Sĩ Tony B. Watlington Sr.
Tổng Giám Đốc Sở Giáo Dục
The School District of Philadelphia